



ประกาศสถานีวิทยุโทรทัศนแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์  
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานขับรถยนต์และเจ้าหน้าที่บริกร (จ้างเหมาบริการ)

ด้วยสถานีวิทยุโทรทัศนแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 6 อัตรา ประกอบด้วย พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 อัตรา ค่าตอบแทนในอัตรา เดือนละ 12,000 บาท และเจ้าหน้าที่บริกร จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 9,500 บาท ประกอบด้วย

ชื่อตำแหน่ง ประเภท/สังกัด	คุณสมบัติทั่วไป	คุณสมบัติ เฉพาะตำแหน่ง	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. พนักงานขับรถยนต์ จ้างเหมาบริการ สังกัด สทท.	-มีสัญชาติไทย -มีอายุระหว่าง 25-65 ปี จบการศึกษาตั้งแต่ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ขึ้นไป -เป็นเพศชายและผ่านการ เกณฑ์ทหารหรือได้รับ การยกเว้น -มีใบอนุญาตขับขีรถยนต์ ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อย กว่า 2 ปี และยังใช้งาน ได้อยู่จนถึงปัจจุบัน และมี ประสบการณ์ในการ ขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อย กว่า 2 ปี -ไม่เป็นผู้มีร่างกาย ทุพพลภาพจนไม่สามารถ ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติ หน้าที่ได้ไม่เป็นบุคคล ไร้ความสามารถหรือ -	-มีความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติจราจร ทางบก และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และ ขนส่งเป็นอย่างดี -มีความรู้พื้นฐานด้าน เครื่องยนต์การบำรุงรักษา และสามารถขับรถยนต์ เกียร์ธรรมดาและเกียร์ ออโต้ได้เป็นอย่างดี -รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี	-รับ-ส่งเจ้าหน้าที่ เพื่อ เดินทางปฏิบัติราชการ ตามสถานที่ต่าง ๆ ใน กรุงเทพฯ -ปริมณฑล และต่างจังหวัดได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ -ทำการบำรุงรักษา ทำความสะอาดรถ ตรวจสอบความเรียบร้อย สภาพทั่วไปของรถ เครื่องยนต์และน้ำมัน เชื้อเพลิง ในแต่ละวันที่ ปฏิบัติงาน เพื่อให้รถอยู่ ในสภาพพร้อมใช้งานได้ ทันที -ปฏิบัติหน้าที่ขับรถให้ เป็นไปตามกฎจราจรโดย เคร่งครัด -ทำการตรวจสอบสภาพรถ เมื่อเลิกใช้งานในแต่ละวัน



ชื่อตำแหน่ง ประเภท/สังกัด	คุณสมบัติทั่วไป	คุณสมบัติ เฉพาะตำแหน่ง	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
	จิตพื้นเพื่อนไม่สมประกอบ หรือ เป็น โรคติดต่อ ร้ายแรงไม่มีประวัติ อาชญากรรม -ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง ในหน่วยงานราชการหรือ หน่วยงานภาคเอกชน ใดๆและไม่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ หรือลูกจ้างประจำใน หน่วยงานราชการหรือ หน่วยงานเอกชนใด ๆ -ไม่เป็นนักบวช พระภิกษุ หรือสามเณร		พร้อมจัดทำรายงานตาม แบบที่กำหนด และ นำรถเข้าจอดใน สถานที่เก็บรักษาให้ เรียบร้อยปลอดภัย ในบริเวณที่กำหนดไว้
2. เจ้าหน้าที่บริการ	-มีสัญชาติไทย เพศหญิง	-เป็นผู้มีความรู้ ในเรื่อง	-ปฏิบัติงานในการบริการ
เจ้าพนักงานบริการ สังกัด สทท.	-มีอายุระหว่าง 18 - 45 ปี จบการศึกษา ตั้งแต่ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ขึ้นไป -ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพล ภาพ จนไม่สามารถ ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติ หน้าที่ได้ ไม่เป็นบุคคล ไร้ความสามารถหรือ จิตพื้นเพื่อนไม่สมประกอบ หรือ เป็น โรคติดต่อ ร้ายแรงไม่มีประวัติ อาชญากรรม -ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง ในหน่วยงานราชการหรือ หน่วยงานภาคเอกชนใด ๆ	ด้านการให้บริการ -บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ -รักงานด้านบริการ	ต้อนรับและรับรองแขก ของหน่วยงาน -บริการอาหารและเครื่องดื่ม -จัดเตรียมภาชนะ , สำหรับใส่อาหารและ เครื่องดื่ม, สำหรับรับรอง ผู้เข้าประชุมและแขกผู้มา ร่วมรายการ พนักงาน ภายใน ผู้บริหารและ อื่น ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้าง มอบหมาย -ล้างทำความสะอาด ภาชนะก่อนใช้และหลังใช้ งานให้อยู่ในสภาพพร้อม ใช้งานตลอดเวลา -ดูแลและเก็บรักษาภาชนะ



ชื่อตำแหน่ง ประเภท/สังกัด	คุณสมบัติทั่วไป	คุณสมบัติ เฉพาะตำแหน่ง	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
	ไม่เป็นข้าราชการลูกจ้าง พนักงานราชการหรือ ลูกจ้างประจำใน หน่วยงานราชการหรือ หน่วยงานเอกชนใด ๆ		ที่ใช้ให้เป็นระเบียบ ถูกสุขอนามัย -อำนวยความสะดวก ในการใช้ภาชนะอุปกรณ์ ต่าง ๆ -ดูแลอำนวยความสะดวก ในการใช้ห้องประชุมทุกห้อง -ดูแลการเปิด/ปิดสวิตซ์ ไฟฟ้าทุกชนิดก่อนและ หลังทำการ -จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ ให้พร้อมในการใช้งาน ในโอกาสต่าง ๆ ตามที่ ผู้ว่าจ้างกำหนด -ควบคุมการถ่ายเอกสาร และลงทะเบียนควบคุม การใช้งาน -ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย

1. การรับสมัคร

- ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถรับเอกสารใบสมัครและกรอกรายละเอียดและยื่นเอกสารใบสมัครได้ด้วยตนเอง ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 6 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เลขที่ 236 อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ระยะเวลารับสมัคร/ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม – 20 กันยายน 2562

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ

- สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ณ บอร์ดชั้น 6 ฝ่ายบริหารทั่วไป สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร



- วันเวลาและสถานที่สอบ (วิธีการคัดเลือก)

สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลาตั้งแต่ 13.00 – 16.00 น. ณ ส่วนเทคโนโลยี ชั้น 5 (พนักงานขับรถยนต์) และ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 6 (เจ้าหน้าที่บริการ) สถาบันวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เลขที่ 236 อาคารสถาบันวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

3. เกณฑ์การตัดสิน

- สถาบันวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จะคัดเลือกผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินข้างต้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
- การจ้างจะคัดเลือกเรียงไปตามลำดับคะแนนสูงสุดไปจนถึงต่ำสุดตามจำนวนที่ต้องการ หากคะแนนเท่ากันผู้สมัครก่อนจะได้อยู่ลำดับที่สูงกว่า

4. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ประเมิน)

สถาบันวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินเรียงตามลำดับคะแนนสูงสุดไปจนถึงต่ำสุด โดยประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 6 ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป เลขที่ 236 อาคารสถาบันวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563

ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562



ผู้อำนวยการสถาบันวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย